

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

ที่ ๓๐/๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

ตามที่ได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามประกาศนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๘) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่
๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และคำสั่ง
ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ ๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยยังคงรุนแรง
และปรากฏมีผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แม้จะได้มีการเพิ่มมาตรการความเข้มงวดในทุกช่องทางเข้าและออกนอกราชอาณาจักรแล้วก็ตาม
ดังนั้น เพื่อเป็นการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ และมอบภารกิจให้หน่วยงานภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านความมั่นคง ตามแนวทางการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

แนวทางการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
แบบทำยคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ ๓๐/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พื้นที่	ภารกิจ/การปฏิบัติ	หน่วยรับผิดชอบ	หน่วยเกี่ยวข้อง
พื้นที่ชายแดน	๑. การลาดตระเวนพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะช่องทางที่มีการลักลอบเข้าเมืองบ่อยครั้ง ๒. การวางเครื่องกีดขวางร่วมกับเครื่องกีดขวางทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบข้ามชายแดนตามช่องทางธรรมชาติ ๓. การเฝ้าตรวจโดยการจัดชุดตรวจ และการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เช่น CCTV โดรน และเครื่องมือพิเศษอื่น ๆ	- ศปม.ทบ. โดย ศปม.ทภ. เป็นหน่วยหลักในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแล กกล.ป้องกันชายแดน ตชด. นรช. และพิจารณาจัดกำลังเพิ่มเติม รวมทั้งการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ศปม.ทร. เป็นหน่วยหลักในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแล กปช.จต. และพิจารณาจัดกำลังเพิ่มเติม รวมทั้งการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ศปม.ทอ. ให้การสนับสนุนเครื่องมือพิเศษในการเฝ้าตรวจ ตามที่ได้รับการร้องขอ	มท.
	การใช้กลไกความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นจำกัดการลักลอบเข้าเมือง	บก.ศปม. (ขต.ทหาร) ศปม.ทบ. ศปม.ทร. ศปม.ทอ. ใช้กลไกทุกระดับในการประสาน	กต. มท.
	การสร้างความตระหนักของชุมชนตามแนวชายแดนเพื่อให้ได้ความร่วมมือในการแจ้งข่าวสารและช่วยสกัดกั้นจับกุมผู้ลักลอบข้ามแดน	บก.ศปม. (นทพ.) ศปม.ทบ. ศปม.ทร. ศปม.ทอ.	กอ.รมน. มท.
	๑. การข่าวเชิงลึกเพื่อให้ทราบถึงผู้นำพา ตำบลต้นทางและเส้นทางลักลอบในประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนช่องทางตามแนวชายแดนที่มีการลักลอบเข้าเมือง ๒. การกระจายข่าวสารให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ	บก.ศปม. โดย ศรภ. เป็นหน่วยหลักในการบูรณาการ การปฏิบัติร่วมกับ ศปม.ทบ. (ขกท.) ศปม.ตร. รวมทั้งประสานกับหน่วยงานด้านข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	สขช.

พื้นที่	ภารกิจ/การปฏิบัติ	หน่วยรับผิดชอบ	หน่วยเกี่ยวข้อง
พื้นที่ชายแดน	การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองทางทะเล	ศปม.ทร. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับ ศปม.เหล่าทัพ และ ศปม.ตร. อาทิจ บก.รณ. รวมทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลักอื่น ๆ	ศรชล. กรมเจ้าท่า
	การสอบสวนผู้ลักลอบเข้าเมืองเพื่อให้ได้ข่าวสาร ซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลการจับกุม และการกำหนดมาตรการป้องกัน	ศปม.ตร. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ	
	การกักตัวคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองที่จับกุมได้ เพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด -19 และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค	ศปม.ตร. โดย สตม. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการและประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	สธ. มท.
เส้นทางเข้าสู่พื้นที่ตอนใน	๑. การจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อตรวจค้น สกัดกั้น และจับกุม ยานพาหนะที่นำพาผู้ลักลอบเข้าเมือง	ศปม.ตร. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ และประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดย ศปม.เหล่าทัพ ให้การสนับสนุน	มท.
	๒. การจัดชุดสายตรวจร่วม ตามเส้นทางต่าง ๆ ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง	ศปม.ตร. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ และประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดย ศปม.เหล่าทัพ และ บก.ศปม. (นทพ.) ให้การสนับสนุน	กอ.รมน.
	การสร้างความตระหนักของชุมชนตามแนวเส้นทางคมนาคม เพื่อให้ได้ความร่วมมือในการแจ้งข่าวสารและช่วยสกัดกั้นจับกุม	ศปม.ตร. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ และประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดย ศปม.เหล่าทัพ และ บก.ศปม. (นทพ.) ให้การสนับสนุน	สขช.
	การข่าวเชิงลึกเพื่อให้ทราบถึงผู้นำพา ตำบลดักข่อย และเส้นทางลักลอบเดินทางเข้าสู่พื้นที่ตอนใน	บก.ศปม. โดย ศรภ. เป็นหน่วยหลักในการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับ ศปม.ทบ. (ขกท.) ศปม.ตร. รวมทั้งประสานกับหน่วยงานด้านข่าวทั้งสิ้น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	สขช.
	การสอบสวนผู้ลักลอบเข้าเมืองที่จับกุมได้ เพื่อให้ได้ข่าวสาร ซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลการจับกุม และการกำหนดมาตรการป้องกัน	ศปม.ตร. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ	
	การกักตัวคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองที่จับกุมได้ เพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด - 19 และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค	ศปม.ตร. โดย สตม. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการและประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	สธ. มท.

พื้นที่	ภารกิจ/การปฏิบัติ	หน่วยรับผิดชอบ	หน่วยเกี่ยวข้อง
พื้นที่ตอนใน	การตรวจค้นสถานที่ซึ่งอาจเป็นแหล่งพักพิงผู้ลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย	ศปม.ตร. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ และประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดย ศปม.เหล่าทัพ ให้การสนับสนุน	มท.
	การตรวจสถานประกอบการที่อาจมีการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย	ศปม.ตร. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ และประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดย ศปม.เหล่าทัพ ให้การสนับสนุน	มท. กทม. รง. อก.
	การจับกุม สืบสวน สอบสวน ดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเข้าเมืองที่จับกุมได้ โดยเฉพาะในกรณีแรงงานต่างด้าวที่เพิ่งจะลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องสอบสวนขยายผลการจับกุมไปยังเครือข่ายผู้นำพา กลุ่มขบวนการ และผู้ให้การสนับสนุน รวมทั้งให้ทราบถึงพื้นที่ เส้นทาง การลักลอบเข้าเมือง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงมาตรการเชิงป้องกัน	ศปม.ตร. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ	
	การกักตัวคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองที่จับกุมได้ เพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด - 19 และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค	ศปม.ตร. โดย สตม. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ และประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	สธ. มท.